

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

**BIÊN BẢN GHI NHỚ**

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2009, Lãnh đạo Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã làm việc với Lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tại Văn phòng của Cục theo sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiến tại buổi làm việc ngày 6/5/2009 với Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các đơn vị trong Bộ.

Sau khi thảo luận chỉ đạo của Thứ trưởng về việc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cần tranh thủ sự hỗ trợ của các đơn vị trong Bộ nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới chương trình đào tạo của Trường và tranh thủ các nhà khoa học tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy để nâng cấp trường, Cục Quản lý tài nguyên nước và Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thống nhất một số nội dung sau:

1) Cục Quản lý tài nguyên nước hỗ trợ Trường đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước ở các tỉnh và địa phương.

2) Cục tạo điều kiện cho các cán bộ giảng viên (CBGV) của trường có trình độ cao tham gia các chương trình, đề án, các hội đồng khoa học công nghệ của Cục để nâng cao trình độ chuyên môn, thực tế cho đội ngũ CBGV nhà trường. Cục cũng sẽ cử cán bộ của Cục tham gia giảng dạy cho trường những vấn đề về tài nguyên nước và quản lý tài nguyên nước.

3) Cục tạo điều kiện hỗ trợ Trường tăng cường thư viện bằng cách gửi cho trường những tài liệu, kết quả nghiên cứu KHCN của Cục để trường làm tài liệu tham khảo; trong việc viết sách và giáo trình để chuẩn hoá tài liệu giảng dạy. Cục tạo mọi điều kiện cho CBGV của trường tham gia xây dựng và thực hiện Đề án truyền thông để nâng cao năng lực của CBGV.

4) Cục cam kết cử cán bộ của Cục tham gia giảng dạy tại Trường khi Trường nâng cấp thành trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Biên bản này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để cùng thực hiện. /.

**CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC**

**CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Thái Lai**

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG  
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI**

**HIỆU TRƯỞNG**



**Hoàng Ngọc Quang**